

บทบรรณาธิการ

วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ได้รับบทความตีพิมพ์ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยทางด้านพืชศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชที่ก้าวหน้านวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะ การเกษตรอัจฉริยะ การจัดการศัตรูพืช การจัดการดินให้เหมาะสม เพื่อการเผยแพร่และร่วมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูงที่สามารถนำไปใช้อ้างอิง และต่อยอดงานวิจัยเชิงลึกต่อไป วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ได้รับความไว้วางใจจากนักวิจัยทางการเกษตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ และหน่วยงานของภาครัฐในประเทศ จากการดำเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้วยระบบการรับบทความลงตีพิมพ์ในวารสารที่ยังไม่ทันสมัยเท่าที่ควร และมีข้อผิดพลาดบางประการจึงทำให้ได้รับการประเมินจัดลำดับชั้นของวารสารลดลงจาก TC11 เป็น TC12 ในปีที่ผ่านมา ทางกองบรรณาธิการเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะพยายามแก้ไขกระบวนการดังกล่าวให้ดีขึ้นและกลับมาสู่สถานะเดิม และก้าวหน้าสูงๆ ขึ้นต่อไปในอนาคต ทางวารสารฯ ต้องขออภัยนักวิจัยที่ส่งผลงานมาลงตีพิมพ์เป็นอย่างสูง

ปัจจุบันวารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์กำลังปรับปรุงระบบการส่ง พิจารณาคำขอ และตอบรับการตีพิมพ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยในการส่งผลงานลงตีพิมพ์ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์พิจารณาบทความ

ดังกล่าวด้วยขั้นตอนที่ทันสมัย และทราบสถานภาพของบทความได้รวดเร็ว ก่อให้เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นส่งผลต่อการพัฒนาทางวิจัยให้ก้าวรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วสามารถพัฒนาชาติ และบ้านเมืองด้วยเกษตรกรรมนำชีวิตที่มีสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

อีกครั้งของความสำเร็จในการดำเนินการจัดทำวารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ซึ่งเกิดจากความตั้งใจของทีมงานกองบรรณาธิการที่มีความใส่ใจต่อผลงานทุกฉบับในทุกรายละเอียด เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีคุณค่าคู่ควรแก่การอ่าน การอ้างอิง และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรอัจฉริยะสมัยใหม่ และอุตสาหกรรมอาหาร ทางกองบรรณาธิการต้องขอขอบพระคุณนักวิจัยทุกท่านที่ไว้วางใจ และให้เกียรติส่งบทความวิจัยของท่านมา ณ ที่นี้ ด้วย ทางทีมงานจะพยายามสร้างคุณค่า อย่างเหมาะสม และคู่ควรกับสังคมวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรให้สมกับที่ได้รับ ความไว้วางใจในการเลือกตีพิมพ์ ผลงานวิจัยของท่านสู่สาธารณชนในโอกาสต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง เตชะโต
บรรณาธิการ